

<b>MATICHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>	
<b>Source :</b>	<b>มติชน</b>		
<b>Date :</b>	<b>25 ก.ย. 2551</b>	<b>Page :</b>	<b>5</b>
		<b>No :</b>	<b>51473003</b>

**มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ทศวรรษแห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ พัฒนา**



**5 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ**

ความต้องการของประชาชนชาว จังหวัดเชียงรายที่ปรารถนาให้มีสถาบัน อุดมศึกษาในจังหวัดมาเป็นระยะเวลา ยาวนาน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ ทำให้พื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าเกือบ 5,000 ไร่ บนดอยแม่ อ.เมือง จ.เชียงราย ในอดีต ได้รับการทักร้างทางพง ปรับพื้นที่ ก่อสร้างอาคาร จนกระทั่งได้รับการ สถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 62 คน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้บุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันมี จำนวนนักศึกษา 8,000 กว่าคน ภายใต้การบริหารงานโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่น ผลิิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้าง มหาวิทยาลัยให้เป็นชุมพลังทางปัญญา ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

**10 ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา**

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มฟล. ได้มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอน ใน 10 สาขาวิชาภายใต้แนวคิด ที่สนองความจำเป็นและความต้องการ ของสังคมตอบใจหทัยของสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาถึงโอกาส และภาวะการมีงานทำและความเติบโต

ในวิชาชีพ ประกอบด้วย สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนัก วิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และน้องใหม่ล่าสุด สำนักวิชาเวชศาสตร์ ชะลอวัยและส่งเสริมสุขภาพ

จุดเด่นที่นอกเหนือจากวิชาการที่ แข็งแกร่งแล้ว มฟล.ยังมุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ที่เก่งทั้งด้านภาษาและเชี่ยวชาญใน เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ มฟล.จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษตั้งแต่แรกเข้า รวมทั้งการสร้าง บรรยากาศความเป็นนานาชาติที่เปิด ประตูรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนภาษาและ วัฒนธรรมจีน ทำให้ผลผลิตบัณฑิต รั้วแดงทองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจำนวน 3,200 คนได้รับการกล่าวขานถึงคุณภาพ ทั้งวิชาการ ความสามารถด้านภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความมี คุณธรรมจริยธรรมที่เทียบพร้อม

**10 ปีกับความเป็น “University in the Park”**

มฟล.ได้พัฒนากายภาพด้าน สิ่งปลูกสร้างและความร่มรื่นภายใน มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการ กล่าวขานว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ทั้งสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกและเสริมศักยภาพให้กับ นักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72







พระราชบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นอาคารกีฬาเอนกประสงค์ หอพักนักศึกษาที่รองรับนักศึกษาได้ถึงจำนวน 4,000 คน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื้อแห่ง มฟล.ที่เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติศาสนกิจของชาว มฟล.และประชาชนทั่วไป และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กำลังจัดสร้างขึ้นที่เน้นการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีขนาด 80 เตียง ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2552 นี้ และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โครงการที่จะเนรมิตเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ของ มฟล.ให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ สืบสาน พระราชปณิธาน "ปลูกป่า สร้างคน" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี



ทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่คนที่อยากเรียนและเรียนได้ต้องได้เรียนบนหลักการที่ว่า "จะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน" ขณะที่การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของ มฟล.ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาวิชาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาระดับ

การศึกษาระดับพื้นฐาน รากฐานสำคัญของระบบการศึกษาไทย ด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเดินเครื่องโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ระหว่าง มฟล.กับโรงเรียนในโครงการนำร่อง 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอีกหลากหลายกิจกรรมบริการวิชาการที่เกิดจากความมุ่งมั่นของนักศึกษาคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนแต่ละพื้นที่ให้มีความพร้อมและความเจริญรับการเปลี่ยนแปลง

**10 ปีในการขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการชุมชน**

มฟล.ยึดมั่นในปณิธานของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ด้วยการหยิบยื่น







### **10 ปีแห่งเส้นทางสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ**

มฟล.มุ่งมั่นสร้างคุณภาพบัณฑิตที่เน้นวิชาการและความเป็นมนุษย์ควบคู่คุณธรรม รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถในการสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทุ่มเทผลิตงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์และอาชีพ ขณะที่การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เป็นแผนที่จะดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ มฟล.ตั้งเป้าหมายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพในทุกด้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีคุณภาพ

จากอดีตถึงปัจจุบัน มฟล.ได้บุกเบิกสร้างสรรค์ พัฒนา และยกก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ล้วนเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้จ่ายภายใต้งบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุนอย่างจำกัดเพียงปีละ 400-500 ล้านบาท บวกกับรายได้ของมหาวิทยาลัยอีก 30-40%

สิ่งสำคัญของความสำเร็จในทุกด้าน เกิดจากพลังความสามัคคี ความเสียสละของผู้บริหารและบุคลากร มฟล. ทุกคน ซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนามฟล.เพื่อก้าวไปสู่ศวรรษหน้าที่ท้าทายอย่างองอาจ